

ลพบุรีในปัจจุบัน

ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๖๕๐๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๔๔๑,๐๐๐ คน (สำรวจล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๐๙) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าม่วง อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาลและอำเภอพัฒนานิคม ลักษณะภูมิประเทศของแต่ละอำเภอมีแตกต่างกัน คืออำเภอท่าม่วงและอำเภอบ้านหมี่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา อำเภอเมืองค้ำนไต้, ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนค้ำนตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ดอน มีป่าเขา อำเภอโคกสำโรง ชัยบาดาล และพัฒนานิคมนี้ก็เป็นที่ดอน และมีป่าเขามากเช่นกัน ราษฎรทำไร่กันเป็นส่วนมาก

เขตติดต่อของจังหวัดลพบุรีนั้น ทิศเหนือติดต่อกับ นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับชัยภูมินครราชสีมาและสระบุรี ทิศใต้ติดต่อกับสระบุรีและอยุธยา ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับสิงห์บุรีและอ่างทอง

อาชีพหลักของชาวลพบุรีคือเกษตรกรรม การทำนาทำไร่ และทำสวน การทำน่านมมีทั้งนาดำนาหว่าน และ

นาปรัง สำหรับนาปรังนี้ คือการทำนาครั้งที่สองมีที่อำเภอ บ้านหมี่ ส่วนการทำไร่นั้น พืชไรที่สำคัญ คือ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียวและละหุ่ง ฯลฯ ข้าวโพดของลพบุรีส่งออก ขายนอกประเทศมากเป็นลำดับที่ ๑ ของข้าวโพดจากจังหวัด อื่น ๆ ส่วนการทำสวนก็ได้แก่น้อยหน่ามันเอง

นอกจากนี้ยังมีพวกทรัพยากรธรรมชาติของลพบุรี อีกหลายอย่าง เช่น ป่าไม้ แร่เหล็กจากแหล่งแร่เขา ทับควาย ดินขาวสำหรับทำดินสอพอง ผู้มีอาชีพทำดินสอพองก็มีหลายหมู่บ้านเหมือนกัน และยังมีอาชีพทำอิฐขาย อีกด้วย

ปัจจุบันนี้ นอกจากลพบุรีจะมีชื่อเสียงในทางโบราณ วัตถุสถานที่เก่าแก่ของไทย, เป็นเมืองทหาร, และมีการ เกษตรกรรมที่ทำรายได้แก่ลพบุรีหลายอย่างแล้ว ลพบุรียังมีสถานศึกษาทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงมากมายด้วยกัน สถาน ศึกษาระดับสูงก็มีมหาวิทยาลัยครูเทพสตรี โรงเรียนเทคนิค และ ร.ร. พิบูลวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสม และ ร.ร. เกษตรกรรมสงเคราะห์ที่อำเภอพัฒนานิคมเป็น ต้น สถานที่ราชการที่สร้างใหม่เป็นอาคารทรงไทยก็คือ ศาลากลางจังหวัด และศาลจังหวัดลพบุรี

การเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรี นับว่าสะดวกมาก ทั้งทางรถไฟและรถยนต์ เพราะลพบุรีเป็นเมืองผ่าน และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก คือถ้าตามทางรถไฟ ๑๓๓ ก.ม. ส่วนตามทางรถยนต์ ๑๕๘ ก.ม. ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน ๓ ชม. นับว่าไปกลับในวันเดียวได้สบายทีเดียว ค่าโดยสารรถยนต์ ๑๓ ส่วนรถไฟชั้น ๓ นั้น ถูกมากคือ ๘ บาท ชั้นสอง ๑๖ บาท และชั้นหนึ่ง ๓๒ บาท

การเดินทางทางรถยนต์มีรถเมล์สายกรุงเทพฯ - ลพบุรีออกทุก ๒๐ นาที หรือจะไปรถเมล์สายกรุงเทพฯ - สิงห์บุรี - ชัยนาท - นครสวรรค์ - ตาก - เชียงใหม่ก็ได้ เพราะผ่านลพบุรีทั้งนั้น

การเดินทางทางรถไฟ ที่ออกจากกรุงเทพฯ ไปลพบุรี และผ่านลพบุรีก็มีหลายขบวนด้วยกัน

การเดินทางมาเยือนลพบุรีนั้น ถ้าหากไปกลับวันเดียวไม่ทันก็มีโรงแรม ร้านอาหารทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองไว้บริการมากมายหลายแห่งด้วย จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกนัก